

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

JTS – บางอย่าง ก็น่าไล่(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

อย่าผลอไปไล่ในวงเล็บว่า “ลง” เสียวะครับ จะกลัวกันชะก่อนได้ หรือแม้แต่คำว่า “ออก” ก็อย่าได้คิด เพราะคอลัมน์นี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองอะไรเลยนะครับ (นะจ๊ะ ก็ห้ามไล่) แต่อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะเห็นว่า น่าไล่(ราคา) นั้น เป็นเรื่องของนักเก็งกำไรล้วนๆ เลยนะครับ ใครไม่ใช่ หรือไม่ใช่หนี้เสีย ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ ก็อาจจะต้องนั่งดูเฉยๆ ไปก่อนนะครับ เหนือเมฆอาจจะเอามาให้ดูกันแค่เป็นทางเลือกอีก 1 ตัวหุ่นเท่านั้น... หรือแม้แต่ักเก็งกำไรท่านไหน ไม่ชอบ ก็เชื่อว่าจะบังคับอะไรนะ หรือต่อให้ซื้อหรือไล่ตามไปแล้ว เกิดการพลิกเกม ลงมาต่ำๆ หรือหลุดราคานัยสำคัญทางเงื่อนไข ยังไงเสียก็ต้องตัดใจนะครับ กล้าได้ ก็ต้องกล้าเสีย มันเป็นเรื่องสำคัญของนักเก็งกำไรซึ่งนั่งอยู่ด้วยแล้วละ อย่าฝืนละ ส่วนเรื่องของบรรยากาศตลาดในระยะนี้ ก็อาจจะหวั่นๆ หรือ มีบางเรื่อง หรือจะว่าไปแล้ว หลายเรื่องก็ได้เห็นที่อาจจะทำให้ตลาดเกิดความไม่มั่นใจมากหนัก หรือดีไม่ตี ไม่ได้มั่นใจในเศรษฐกิจวันข้างหน้า หรือในปีนี้อาจจะเสียหายก็ว่าได้... ไม่รู้จะเอาอะไรอย่างไรกันต่อไป... แถมยิ่งเห็นค่าเงินบาท อ่อนค่าลงแบบนี้ด้วยแล้ว จะเป็นผลที่มาจาก มีเม็ดเงินไหลออกหรือเปล่า ก็ไม่รู้ ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็มีแวมมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันว่าต่างชาติ อาจจะต้องย้ายเงินออกไปสู่อเมริกา มากยิ่งขึ้นก็ได้ อันนี้เหนือเมฆก็ไม่อยากกล่าวมากหรอกนะ ท่านนักลงทุน นักเก็งกำไร ก็ลองๆ ติดตามกันอย่างไรก็ลืตหนอยก็แล้วกัน... ส่วนในเรื่องของปัจจัยเทคนิค หากจะไม่เสียหายมากหนัก ก็อย่าต่ำกว่า 1570 จนหลุดไปต่ำกว่า 1550 ก็พอ แกว่งใกล้ๆ 1600 ได้ ก็ยังดี

ดูตามเกม...

เล่นตามรูปแบบสัญญาณทางเทคนิคไว้ก่อน และอาจจะต้องเล่นเกมเข้าไว้ และออกให้เร็วด้วยถ้าอาการออกมาจะไม่ได้ ไม่ว่าจะทั้งได้กำไร หรือจะตัดขาดทุนก็ตาม...

แนวรับ : ... 33.0-30.0 ถ้าจะมีให้ ก็น่ารับ หลุด 30.0 เลิก

เป้าหมาย : ... 45.0-46.0 เป็นพื้นที่ ของการเล่นรอบเก็งกำไร

Price Chart...(JTS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JTS... จะว่าไปแล้ว ถ้าอยู่หน้างาน นั้นเราก็หน้าจะต้องมีราคา 31.0 หรือ 32.0 ขึ้นมาแล้วละ แต่ถ้าวากันถึง การคาดหว้งเป้าหมาย ตาม Pattern นี้ การจะไล่ซื้อที่ราคา 33.0 หรือ สูงกว่าไม่มากนัก ก็ยังเรียกว่าอยู่ในวิสัยของการเก็งกำไร แบบเล่นตามน้ำได้เอาเป็นว่า ถ้ามีการต่ำกว่า 30.0 ก่อน ก็ถือว่าไม่สวย อาจจะต้องเลิกเก็งกำไร หรือแม้แต่คิดจะลงทุนยาวๆ ยังต้องระวังเลย แม้ว่าสัญญาณของ MA. จะยังไม่เสีย แต่ก็อย่าลืมนะครับว่า เส้น MA. ได้มีการเรียงตัวกันมาก่อนหน้านี้หนานพอสมควรแล้ว... จะเรียกว่า ถึงเป้าไปแล้วถึง 2 รอบ ก็ว่าได้ ดังนั้น การเก็งกำไร ก็แค่เก็งกำไร การเสียอาการ หรือเสียทรง ก็จะไม่น่าไวใจเท่าไรนัก